

**KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BA HĐND HUYỆN KHÓA XX
ĐÃ ĐƯỢC XEM XÉT GIẢI QUYẾT**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /12/2021 của UBND huyện)

TT	Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri	Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
I	LĨNH VỰC KINH TẾ-XÃ HỘI	
	NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 02 Ý KIẾN	
1	<p><i>Cử tri xã Minh Đức đề nghị UBND huyện sớm triển khai thực hiện dự xây dựng 03 trạm bơm tại các thôn: Kè, Nghĩa Thượng và Cầu Treo, xã Minh Đức để phục vụ sản xuất. Đồng thời cử tri phản ánh trạm bơm Trại Đồi, xã Minh Đức đã đưa vào sử dụng nhưng không đủ nguồn nước để hoạt động, đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí xây hồ chứa nước để duy trì hoạt động của trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp.</i></p> <p>Đối với Trạm bơm nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các thôn: Kè, Nghĩa Thượng và Cầu Treo, xã Minh Đức. UBND huyện đã phân bổ kinh phí xây dựng tại Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 và hiện Trạm bơm đã xây dựng xong đã chạy vận hành thử nghiệm.</p> <p>Trạm bơm Trại Đồi được UBND xã Minh Đức đầu tư xây dựng năm 2019 nhằm phục vụ sản xuất cho khoảng 23,93 ha diện tích đất nông nghiệp của thôn. Theo phản ánh của cử tri việc không đủ nguồn nước để hoạt động do Trạm bơm lấy nước nguồn từ trực tiêu kênh chính đi cống Đốc Tiên chủ yếu là “nước rớt” của kênh chính chảy xuống, kênh tưới hiện chủ yếu là mương đất nhỏ gây thất thoát nước trong quá trình tưới, năm 2020 do diễn biến của thời tiết phức tạp không đủ nước tưới nên phải bơm tưới nhiều lần. UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và PTNT có buổi làm việc với UBND xã Minh Đức và lãnh đạo thôn Trại Đồi; về nội dung này, UBND xã Minh Đức đã đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công của xã Minh Đức giai đoạn 2021-2025 trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2016-2021, đã được HĐND xã Minh Đức thông qua.</p>	Phòng Nông nghiệp và PTNT

2	<p>Cử tri thôn Chung Nghĩa, xã Nghĩa Trung đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương triển khai dự án cải tạo đập hồ Hang Nấm, thôn Chung Nghĩa để đảm bảo cho việc giữ nước, cấp nước phục vụ sản xuất của hai thôn Chung Nghĩa và Chung Xuân</p> <p>Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, dự án cải tạo Hồ Hang Nấm, thôn Chung Nghĩa, xã Nghĩa Trung, UBND huyện đã bố trí Kinh phí cải tạo và giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư, đã khởi công đầu tháng 9/2021 và hoàn thành trong tháng 12/2021.</p>	<p>Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với phòng KTHT, xã Nghĩa Trung</p>
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 01 Ý KIẾN		
1	<p>Cử tri xã Hương Mai đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ xã số tiền 85 triệu đồng để thanh toán tiền thuê người trực vớt, vận chuyển rác thải, xác động vật chết từ huyện Phú Bình theo dòng nước trên kênh 3 chảy về địa phận thôn Đống Mối, xã Hương Mai từ đầu năm đến nay và đề nghị UBND huyện hằng năm dành một phần kinh phí hỗ trợ cho các xã cuối nguồn từ 120-150 triệu để thu gom, xử lý rác thải trên tuyến kênh này.</p> <p>Tiếp thu ý kiến của cử tri: Trên cơ sở kinh phí sự nghiệp môi trường được phân bổ; Năm 2020, UBND huyện hỗ trợ UBND xã Hương Mai số kinh phí 60.000.000 đồng từ sự nghiệp môi trường để phục vụ công tác trực vớt, vận chuyển và xử lý rác thải, xác động vật chết trên tuyến kênh 3 chảy qua địa phận đồng Mối, xã Hương Mai. Năm 2021 trên cơ sở kinh phí sự nghiệp môi trường được phân bổ. UBND huyện giao Phòng Tài Nguyên và Môi trường tham mưu hỗ trợ nguồn kinh phí thu gom vận chuyển và xử lý rác thải cho các xã, thị trấn nói chung và UBND xã Hương Mai nói riêng. Đến ngày 16/11/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 1103/TTr-TNMT vv đề nghị hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện công tác vệ sinh môi trường, theo đó hỗ trợ xã Hương Mai 70 triệu. Sang đến năm 2022 và các năm tiếp theo, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên cân đối kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để hỗ trợ thêm cho xã Hương Mai do Hương Mai là xã cuối nguồn, thường xuyên phải xử lý rác thải, xác động vật chết từ Hiệp Hòa và Phú Bình sang.</p>	<p>Phòng Tài nguyên và Môi trường (cân đối phân bổ từ nguồn sự nghiệp môi trường)</p>
THU HÒI, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG: 01 Ý KIẾN		
1	<p>Cử tri thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái đề nghị UBND huyện và Công ty Lam Sơn</p>	<p>Phòng Tài nguyên</p>

	<p><i>(đơn vị thi công công trình khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ) tổ chức đối thoại với những hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng để giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án nhằm tạo sự đồng thuận của các hộ gia đình.</i></p> <p>Dự án khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ tổng diện tích thu hồi thực hiện là 23,66 ha, ảnh hưởng đến khoảng 205 hộ gia đình và 01 tổ chức (UBND xã) (Trong đó: thôn Hùng Lãm 1: 59 hộ, Hùng Lãm 2: 87 hộ, Hùng Lãm 3: 59 hộ). Đến nay, UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt được 14 đợt với diện tích 22,5ha, tổng kinh phí phê duyệt là 46,1 tỷ đồng. Dự án ảnh hưởng đến 87 hộ dân thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái. Trong đó 50 hộ chưa nhận tiền bồi thường, GPMB với tổng diện tích 7,94 ha. UBND huyện đã tổ chức hội nghị đối thoại, tuy nhiên người dân vẫn không đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ, GPMB của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND huyện tổ chức cưỡng chế, chủ đầu tư đã gửi 16,2 tỷ đồng vào tài khoản kho bạc Nhà nước theo quy định.</p>	<p>và Môi trường</p>
	<p>KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG: 2 Ý KIẾN</p>	
<p>1</p>	<p><i>Cử tri thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ xe công nông, xe tự chế dùng để chở đất lưu thông trên các tuyến đường gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.</i></p> <p>Ngay từ đầu năm 2021, qua công tác nắm tình hình về TTATGT trên địa bàn huyện; tình hình hoạt động của xe công nông, xe ba bánh, xe tự chế có biểu hiện hoạt động phức tạp; chủ phương tiện, lái xe thường lợi dụng thời điểm cơ quan chức năng không làm nhiệm vụ, giao ca, giờ nghỉ...chủ yếu hoạt động trên các tuyến đường liên thôn, liên xã làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường và làm mất thẩm quan đô thị. Trước tình hình trên, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Việt Yên đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; ban hành kế hoạch số 350/KH-CAVY ngày 11/3/2021 về tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm đối với xe công nông, xe ba bánh, xe tự chế. Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tổ chức rà soát tất cả các phương tiện là xe công nông, xe ba bánh, xe tự chế hoạt động tại địa bàn, yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật, không được phép tham gia giao thông ảnh hưởng đến TTATGT trên địa bàn huyện. Đồng thời tham mưu cho Ban ATGT huyện có Công văn chỉ đạo Ban ATGT các xã thị trấn tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động</p>	<p>Công an huyện</p>

	<p>của các loại phương tiện này. Kết quả: Công an huyện Việt Yên đã lập biên bản vi phạm đối với 40 trường hợp xe công nông, xe tự chế ; tham mưu trình Chủ tịch UBND huyện áp dụng hình thức phạt bổ sung : Tịch thu phương tiện theo quy định. Riêng đối với địa bàn xã Minh Đức, Công an huyện Việt Yên đã lập biên bản xử lý: 08 phương tiện.</p> <p>UBND huyện chỉ đạo Công an huyện tiếp tục phối hợp với Ban ATGT huyện; Công an các xã, thị trấn rà soát thống kê và tiến hành cho ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về vận tải, tải trọng và môi trường. Tăng cường tuyên truyền quy định về cấm lưu hành đối với xe ba bánh, xe tự chế, xe công nông..., tập trung TTKS trên các tuyến đường liên thôn, liên xã nơi các phương tiện là xe công nông, xe ba bánh, xe tự chế thường tổ chức hoạt động vi phạm quy định của pháp luật.</p>	
2	<p><i>Cử tri TDP Tự, thị trấn Bích Động đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với Công ty cổ phần cấp nước và môi trường đô thị 206 kiểm tra, xử lý việc ách tắc dòng chảy tại cống dốc Bờ Mào qua QL37 do Công ty luồn các ống nước sạch qua hệ thống cống này làm ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước, gây ngập úng cục bộ tại khu vực này ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.</i></p> <p>Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã kiểm tra thực tế, làm việc với đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần cấp nước đô thị 206 và yêu cầu Công ty khắc phục ý kiến, kiến nghị của cử tri xong trong tháng 8/2021.</p>	<p>Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức làm việc với Công ty cấp thoát nước 206</p>
	<p>TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG: 4 Ý KIẾN</p>	
1	<p><i>Cử tri các xã Việt Tiến, Nghĩa Trung đề nghị UBND huyện quan tâm, có kế hoạch đầu tư xây dựng một số phòng học, phòng chức năng cho trường THCS Việt Tiến và THCS Nghĩa Trung để đảm bảo việc học và dạy của nhà trường và đáp ứng yêu cầu chuẩn giai đoạn 3. Vì hiện nay, một số phòng học, phòng chức năng của nhà trường được xây dựng cách đây nhiều năm đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Đồng thời, cử tri cũng đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho các nhà trường để khắc phục sửa chữa hư hỏng sau khi trưng tập làm khu cách ly y tế tập trung để phòng chống Covid-19.</i></p> <p>Căn cứ thực tiễn tình hình cơ sở trường, lớp học của xã, khả năng cân đối vốn trung hạn và hàng năm của huyện, trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của</p>	<p>Phòng Tài chính-Kế hoạch</p>

	<p>huyện, UBND huyện đã bố trí đầu tư các Trường trên địa bàn, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với Trường Tiểu học xã Việt Tiến, UBND huyện đã đầu tư xây dựng thêm phòng học tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ đồng; Việc xây dựng lại mới nhà hiệu bộ và lớp học cũ do UBND xã đầu tư trong đầu tư công của xã Việt Tiến. - Đối với xã Nghĩa Trung, Năm 2021, UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa nhà lớp học cũ (cả khu chính và khu lẻ), số kinh phí 2,8 tỷ đồng. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã bố trí đầu tư xây dựng mới nhà lớp học Trường Tiểu học tại khu chính với tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ đồng và tại khu lẻ với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng vào năm 2022; Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Nghĩa Trung vào năm 2023 với tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng. Trong điều kiện đảm bảo nguồn vốn đầu tư công của huyện cho cả giai đoạn và có tăng thu ngân sách, UBND huyện sẽ xem xét trình HĐND huyện bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng Trường THCS. - Việc hỗ trợ kinh phí cho các nhà trường để khắc phục sửa chữa hư hỏng sau khi trung tâm làm khu cách ly y tế tập trung để phòng chống Covid-19. Hiện UBND xã Việt Tiến đã tự bố trí kinh phí để sửa chữa các khu cách ly trên đại bàn xã nên không đề nghị huyện bố trí kinh phí sửa chữa. Đối với các khu cách ly thuộc xã Nghĩa Trung, UBND xã đã có tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa với số tiền 76 triệu đồng. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch đã thẩm định trình Thường trực Huyện ủy, UBND huyện xem xét quyết định hỗ trợ. 	
2	<p><i>Cử tri các xã: Tăng Tiến, Việt Tiến đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành cần quan tâm sâu sát, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thi công, chất lượng các công trình, dự án trên địa bàn huyện để đảm bảo chất lượng các công trình khi đưa vào sử dụng.</i></p> <p>Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là đơn vị trực thuộc của UBND huyện Việt Yên, có chức năng nhiệm vụ quản lý điều hành, giám sát thực hiện dự án trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.</p> <p>Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Trực tiếp làm Chủ đầu tư thực hiện các dự án do UBND huyện giao sử dụng vốn</p>	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

	<p>ngân sách từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn hỗ trợ có mục tiêu của tỉnh, vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hỗ trợ khác đạt hiệu quả. Chủ động đề xuất, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn đảm bảo và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trong đơn vị thực hiện tốt các quy định, quy phạm từ khâu lập dự án, thẩm định thiết kế, lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng.</p> <p>Ngoài nhiệm vụ trực tiếp quản lý dự án do Ban làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện còn thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công cho Chủ đầu tư các xã, thị trấn, phòng ban chuyên môn trong huyện. Mỗi một công trình, dự án đơn vị đều cử cán bộ theo dõi giám sát trực tiếp phù hợp đúng chuyên môn, thường xuyên bám sát thực tế tại hiện trường công trình trong quá trình thi công để điều chỉnh kịp thời đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt; báo cáo, tham mưu cho chủ đầu tư các vấn đề liên quan đến thay đổi bổ sung phát sinh thiết kế, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công thi công đảm bảo đúng tiến độ, kỹ thuật, chất lượng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.</p>	
3	<p><i>Cử tri xã Vân Hà đề nghị UBND huyện quan tâm đẩy nhanh kế hoạch đầu tư xây dựng một số phòng học, phòng chức năng; đầu tư cơ sở vật chất cho trường THCS Vân Hà để đảm bảo nhu cầu học và dạy của nhà trường. Vì cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng của nhà trường chưa đáp ứng yêu cầu và chưa đạt chuẩn Quốc gia.</i></p> <p>Trong thời gian vừa qua, UBND huyện đã đầu tư xây dựng mới phòng học, nhà hiệu bộ trường Tiểu học xã Vân Hà, đầu tư mới Trường Mầm non xã Vân Hà. Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí vốn đầu tư xây dựng Trường THCS Vân Hà với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng, thời gian đầu tư vào năm 2024; Năm 2021, đang tiếp tục đầu tư các hạng mục của Trường Mầm non Vân Hà với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng.</p>	Phòng Tài chính-Kế hoạch
4	<p><i>Cử tri thôn Vân Cốc 4, xã Vân Trung đề nghị UBND huyện sớm có kế hoạch đầu tư nâng cấp các đoạn đường từ thôn Vân Cốc 2, 3, 4 đi Nội Hoàng, huyện Yên Dũng để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.</i></p> <p>Năm 2021, UBND huyện đã bổ sung có mục tiêu cho xã Vân Trung để đầu tư cải tạo</p>	Phòng Tài chính-Kế hoạch

	nâng cấp trực đường các thôn Vân Cốc 2,3,4 với số tiền 3,5 tỷ đồng.	
	ĐIỆN LỰC: 01 Ý KIẾN	
1	<p><i>Cử tri thôn Chằm, xã Thượng Lan đề nghị UBND huyện có ý kiến với Điện lực Việt Yên kiểm tra, di dời trạm biến áp thôn Chằm để đảm bảo an toàn cho nhân dân và tạo cảnh quan cho khu di tích tâm linh thôn Chằm. Bên cạnh đó, cử tri thôn Hạ, xã Thượng Lan đề nghị ngành điện tiếp nhận và nâng cấp đường dây hạ thế từ trạm biến áp Giếng Hồng đi trạm bơm Đồng Phách và từ trạm biến áp Đồng Đường đi trạm bơm sông Già. Vì hiện nay, 02 đường dây này vẫn là dây trần và do thôn quản lý.</i></p> <p>- Về ý kiến của cử tri thôn Chằm, xã Thượng Lan: Trạm biến áp thôn Chằm được ngành điện tiếp nhận nguyên trạng năm 2000 có đầy đủ hồ sơ giao nhận, trạm biến áp và đường dây trung áp, có đủ hồ sơ cấp đất. Vấn đề cử tri nêu, Điện lực đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo xã Thượng Lan và hoàn toàn nhất trí với ý kiến đề nghị dịch chuyển trạm biến áp để đáp ứng yêu cầu quy hoạch của địa phương với điều kiện: Địa phương tự bố trí 100% kinh phí cho việc dịch chuyển; bố trí mặt bằng dịch chuyển và lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật dịch chuyển trạm biến áp được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Công ty điện lực Bắc Giang thỏa thuận trước khi thực hiện.</p> <p>- Về ý kiến của cử tri thôn Hạ, xã Thượng Lan: Đường dây hạ thế từ trạm biến áp Thôn Hạ và Thôn Hạ 2 cấp điện cho các trạm bơm Đồng Phách và Sông Già là đường dây dẫn điện sau công tơ, thuộc tài sản của Thôn quản lý và vận hành, đường dây này chỉ cấp điện cho trạm bơm (không cấp điện cho dân sinh). Do vậy đề nghị địa phương có kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường dây để đảm an toàn trong vận hành.</p>	Điện lực